

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã ghi dấu ấn trong công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy Đảng và chính quyền đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng DTTS, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững tại địa phương.



Lãnh đạo huyện Văn Chấn tặng quà đồng viên người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Văn Chấn là nơi sinh sống của 18 dân tộc anh em; trong đó, đồng bào DTTS chiếm gần 65%. Các dân tộc như Thái, Tày, Dao, Mông và Mường không chỉ mang đến sự đa dạng văn hóa mà còn tạo nên bức tranh sinh động về đời sống cộng đồng. Điển hình là các xã Tú Lệ, Gia Hội, Sùng Đô, Nậm Mười, Nậm Lành, nơi văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ và phát huy. Bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng phòng Dân tộc huyện Văn Chấn cho biết: "Việc phát triển cơ sở hạ tầng là trọng tâm trong chiến lược nâng cao đời sống người dân. Hiện nay, toàn bộ các xã có đường ô tô đến trung tâm, với 96% trong số đó được bê tông hóa hoặc nhựa hóa. Hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt và điện lưới cũng được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi

cho cuộc sống của người dân. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 92%, nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96% và 97% phòng học đều kiên cố. Các chương trình tín dụng ưu đãi đã trở thành động lực cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn 6,31%, một con số ấn tượng cho những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác xóa đói giảm nghèo".

Văn hóa cũng là một lĩnh vực được huyện đặc biệt chú trọng. Hiện nay, có tới 83% số thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chí văn hóa, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của đời sống văn hóa tại địa phương. Giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của huyện. Việc đầu tư vào cơ sở vật chất trường học đã đảm bảo điều

kiện học tập tốt nhất cho trẻ em. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 99,8%; trong khi tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đều đạt chuẩn. Tính đến cuối năm 2024, huyện có 47/65 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Với 21/24 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và 100% thôn, bản có nhân viên y tế, huyện đã đảm bảo người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế. Các chính sách hỗ trợ như cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và người dân vùng khó khăn đã giúp nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Một điểm nhấn quan trọng trong công tác dân tộc là việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và xây dựng các mô hình mẫu, từ các phiên tòa giả định đến phát hành tài liệu. Những nỗ lực này đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân.

Tuy nhiên, huyện Văn Chấn vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS vẫn còn cao, chiếm hơn 80% tổng số hộ nghèo của huyện. Nhiều gia đình vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế và giáo dục. Tình trạng tảo hôn và phụ nữ sinh con trước 18 tuổi vẫn còn tồn tại ở một số nơi. Để vượt qua những khó khăn này, năm 2025, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào phát triển hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ tư liệu sản xuất và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Đồng thời, huyện sẽ nỗ lực nâng cao nhận thức pháp luật của đồng bào, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng và xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

VĂN THÔNG

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THỊ XÃ NGHĨA LỘ: Nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo ý nghĩa



Chương trình hiến máu nhân đạo "Trao giọt hồng - Gửi yêu thương" năm 2024 do Hội Chữ thập đỏ thị xã tổ chức.

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ thị xã Nghĩa Lộ có 25 hội, chi hội trực thuộc với tổng số hơn 7.000 hội viên, tình nguyện viên.

Năm 2024, Hội đã tuyên truyền, vận động gần 2.000 hội viên, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại thành phố Yên Bái; giúp đỡ 172 hộ gia đình di dời tài sản sau lũ. Hưởng ứng Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", các đơn vị như Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã kết nối với các mạnh thường quân hỗ trợ hàng tháng cho 2 trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với kinh phí 1.000.000 đồng/tháng/trẻ; tuổi trẻ Công an thị xã Nghĩa Lộ với phong trào "Chấp cánh ước mơ tuổi thơ Nghĩa Lộ" đã nhận đỡ đầu 37 trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trao tặng 300 chiếc áo ấm cho 300 em học sinh tại xã Phúc Sơn trị giá 45 triệu đồng, trao 200 suất quà cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phúc Sơn, Thạch Lương, Thanh Lương... Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội Chữ thập đỏ thị xã đã trao 100 suất quà cho các bệnh nhân điều trị tại bệnh trị giá 20 triệu đồng; tổ chức chương trình "Tết nhân ái"; trao các suất quà các trường hợp đặc biệt khó khăn, người yếu thế. Chương trình hiến máu nhân đạo "Trao giọt hồng - Gửi yêu thương" do Hội Chữ thập đỏ tổ chức đã thu hút trên 800 người tham gia và 420 người đăng ký hiến máu, kết quả có 236 người đủ điều kiện và hiến được 380 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu giao.

Thời gian tới, Hội CTĐ thị xã bám sát vào chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thị ủy và Kế hoạch giao nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 để tuyên truyền, vận động và lồng ghép thực hiện nhiệm vụ.

THU HẠNH

Hộp thư
BAN ĐỌC

Một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 2/2025

Thời gian qua, Báo Yên Bái đã sử dụng nhiều tin, bài, ảnh chất lượng của các cộng tác viên. Qua đó, đã tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các vấn đề thời sự chính trị trọng tâm, trọng điểm theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cụ thể, tháng 1/2025, báo Yên Bái hằng ngày đã tập trung tuyên truyền các hội nghị, kỳ họp quan trọng của Trung ương, của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo trung ương, bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh làm việc tại Yên Bái; hoạt động của lãnh đạo tỉnh tại cơ sở, đối ngoại; tập trung tuyên truyền tổng kết kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cấp, ngành; nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh dịp tết; doanh nghiệp, nông dân phục hồi sản xuất; khắc phục thiệt hại, khôi phục các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; triển khai sản xuất vụ xuân 2025; chăm lo tết cho người nghèo và đối tượng chính sách, người có công. Trong số các tin, bài, ảnh gửi về Báo Yên Bái, phòng Tòa soạn đã lựa chọn và sử dụng các tin, bài, ảnh chất lượng của các cộng tác viên: Minh Chín, Thanh Nghị (Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái); Khắc Điệp (Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục

Yên); Hữu Đức, Khắc Đào (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Đỗ Huy, Giang Lương, Thiên Bình (Công an tỉnh)...

Tháng 2/2025, Báo Yên Bái sẽ tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng: 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2); Tết trồng cây xuân Ất Ty; Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2); mùa lễ hội xuân; hoạt động của lãnh đạo tỉnh tại cơ sở, đối ngoại; đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân... Đẩy mạnh tuyên truyền sắp xếp, tinh gọn bộ máy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết chuyên đề, đề án, chính sách của tỉnh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là thực hiện Chương trình hành động 246 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 với quyết tâm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng ở các đảng bộ; kết quả, giải pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm

sai trái, thù địch trong tình hình mới, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những điển hình tiên tiến, mô hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2025. Tập trung tuyên truyền kết quả các chính sách an sinh xã hội; Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành mục tiêu làm 3.022 nhà, về đích trước 1 năm; triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của HĐND tỉnh và Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024 - 2030 gắn với tuyên truyền kết quả giảm nghèo bền vững; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh giao mùa, đặc biệt ngăn chặn dịch bệnh virus HMPV gây bệnh đường hô hấp từ Trung Quốc vào Việt Nam... Tuyên truyền công tác tuyển quân và Ngày hội giao quân; kết quả thực hiện trong dịp tết và sau 1 tháng thực hiện xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định số 168 của Chính phủ; công tác bảo đảm bảo an ninh trật tự, hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở...

Báo Yên Bái rất mong các cộng tác viên tiếp tục gửi tác phẩm cộng tác. Mọi tin, bài, ảnh xin gửi về: Tòa soạn Báo Yên Bái - số 1024 đường Điện Biên, thành phố Yên Bái hoặc email: toasoanbyb@gmail.com.

BÁO YÊN BÁI